



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขอ 1 เดือนสำรวจแก้ปัญหา'เพศที่ 3'

จากกรณี นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไปสำรวจจำนวนนิสิตนักศึกษาเพศที่ 3 เพื่อดูว่าแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษากลุ่มนี้มากน้อยเพียงใด เพื่อที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้มาวางแผนทางในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาในกลุ่มนี้ในระยะยาวต่อไป จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายบุญลือ เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าเพศที่ 3 มีเยอะมากในสังคมไทย และสังคมก็เริ่มยอมรับคนกลุ่มนี้มากขึ้น การให้มหาวิทยาลัยไปสำรวจข้อมูล เพื่อเป็นกรณีศึกษา คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนน่าจะทราบตัวเลข หากมีปัญหาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะมีการสร้างหอพักหรือห้องนํารองรับเป็นการเฉพาะได้หรือไม่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนไม่ได้ส่งเสริมเพศที่ 3 แต่ในบางมหาวิทยาลัยก็มีเยอะมาก ถึงขั้นแต่งชุดนักศึกษาผู้หญิง แต่งหน้า ทาปากมาเรียน และการไปสำรวจเพื่อวางแผนทางช่วยแก้ปัญหา นอกจากนี้จะขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไปพิจารณาด้วยว่า ในการ มอบตัวนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการกรอกข้อมูลเรื่องเพศให้ชัดเจน โดยมีทั้ง นาย น.ส. และอื่นๆ อย่งไรก็ตาม ตนยืนยันว่าการให้สำรวจเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการส่งเสริม แต่เป็นการแก้ปัญหาย่างหนึ่ง ในสังคม ที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยต่อไป

ด้าน รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า สิ่งสำคัญก่อนที่จะไปสำรวจตัวเลขนักศึกษาเพศที่ 3 คือ ต้องฟังเสียงของนักศึกษาด้วยว่าจริง ๆ แล้วนักศึกษาต้องการอย่างไร ส่วนข้อเสนออยากให้มีหอพัก หรือห้องนํ้า แยกเฉพาะนั้น ส่วนตัวไม่ขัดข้อง และมีนักศึกษาชายที่แต่งตัวเป็นหญิง ก็ใช้ห้องนํ้าหญิงอยู่แล้ว ในเรื่องหอพักตนเห็นว่า แม้นักศึกษาจะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หากในบัตรประจำตัวประชาชนยังใช้ค่านํ้าหนํานาย มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถอนุญาตให้พักหอหญิงได้ และนักศึกษาก็เข้าใจดี แต่ที่นํ้าหวังกรณีอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมดูแลได้

ส่วน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีกระแสการให้ความสำคัญกับ ดัตต์ แต่ว ทอม ดี หรือที่เรียกว่าเพศที่ 3 มีการพูดถึงอยู่เสมอ และ มสด.มีนักศึกษาเพศที่ 3 อยู่พอสมควร เพราะนักศึกษากลุ่มนี้จะมีการชักชวนกันมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ให้เสรีภาพกับพวกเขามากที่สุด ส่วนข้อเสนอเรื่องหอพัก หรือห้องนํ้า เฉพาะของนิสิตนักศึกษาเพศที่ 3 นั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่จะจัด

ห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้ชายใจเป็นหญิง เพราะที่ผ่านมานักศึกษากลุ่มนี้เมื่อเข้าห้องน้ำหญิงอาจจะถูกรังเกียจ แต่พอไปเข้าห้องน้ำชายอาจจะถูกหยอกล้อกลั่นแกล้ง แต่เรื่องหอพักต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะนักศึกษาเพศที่ 3 จะดูเฉพาะการแต่งกายอย่างเดียวไม่ได้ หรือบางกรณีช่วงเรียนมหาวิทยาลัยอาจจะมีลักษณะเป็น ตัด เกย์ กะเทย ทอม หรือดี แต่เมื่อจบออกไปแล้วก็ไปแต่งงานใช้ชีวิตปกติตามเพศ.